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จาก บอ-กอ

ได้เวลานําเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ รวมถึงสาระความรู้มาเล่าสู่ให้พวกเรา
ที่รอคอยได้อ่านกันอีกครั�ง สําหรับฉบับนี�มีหลากหลายเรื่องราวที่ทางพวกเราชาวอนุกรรมการ
สภาพนักงานฝ่ายวิชาการได้รังสรรค์เนื�อหาสาระความรู้มาให้ทุกท่านได้อ่านกันอีกรอบ
หลงัจากฉบับพิเศษที่ผา่นมาท่ีเราไดดํ้าเนนิกิจกรรมกันมาระยะเวลาหนึ่งแลว้นั�น ทาํงานกนัเพลิน ๆ
แป� บเดียวก็สิ�นปีงบประมาณอีกแล้ว วันเวลาช่างผันผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน เพื่อน ๆ
เป�นอย่างไรกนับา้งครับหวังวา่ทกุทา่นคงสบายดีกันทุกคนนะครบั ขอให้ทกุคนสนุกกบัการทาํงาน

และอย่าลืมมาเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ที่ทางสภาพนักงานเตรียมจัดไว้ให้ทุกท่านนะครับ

 สําหรับเรื่องราวในจุลสารฉบับนี�ประกอบด้วยคอลัมน์ต่าง ๆ ที่กองบรรณาธิการ และคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ และนกัเขยีนอาสาสมคัรได้รว่มดว้ยช่วยกันรอ้ยเรยีงขึ�นมา เริ่มตน้ด้วยประธานอยากเลา่ ลองมาตดิตาม
เนื�อหากันซิว่าประธานสภาพนักงานจะมาเล่าอะไรดี ๆ ให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันบ้าง ต่อด้วยข่าวฝากจาก
สภาพนักงานฉบับนี�เราจะได้ทราบถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่นประจําปี 2567 ตามด้วย สาระ..แน่ ฉบับนี�จะพูดถึงคําสําคัญ คําหนึ่งที่อ่านเหมือนกันแต่ความหมาย
ต่างกัน และเป�นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องทราบและใช�เป�นเกณฑ์ในการเคารพและยึดถือปฏิบัติกัน ซ่ึงเราได้จัดหามา
ให้ทุกท่านได้ทราบกัน หลังจากนั�นต่อด้วยสิ่งสําคัญท่ีเราต้องได้ใช�เมื่อเจอชาวต่างประเทศกับ English @ Work
ซ่ึงฉบับนี�เราได้เพื่อนกรรมการสภาพนักงานน้องใหม่มาให้ความรู้ในประโยคต่าง ๆ ที่เราจะนําไปใช�ในการสื่อสาร
ในการทํางานกับชาวต่างชาติได้ นอกจากนั�นเราจะได้พบกับเรื่องราวดี ๆ ที่สภาพนักงานได้ไปเก็บเกี่ยวมาให้
ท่านผู้อ่านได้รับรู้กัน ต่อด้วยเราจะย้อนรอยอดีตของนิด้าบ้านเราซ่ึงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้องนํ�าเหนือ
กําลังเคลื่อนตัวลงมาว่าปีนี�จะท่วมกรุงเทพ หรือนิด้าเราเหมือนในอดีตเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมาหรือเปล่า ต่อด้วย
มุมนี�มีรางวัลซ่ึงทุกท่านที่ได้อ่านจุลสารฉบับนี�ทุกท่านไม่ควรพลาดคําตอบ ซ่ึงจะแฝงอยู่ในเนื�อหาสาระของเรา 
อา่นแลว้อยา่ลืมนาํไปตอบขอ้คาํถามของเรานะครบั วา่เราอา่นไปแลว้เราจะตอบคําถามไดร้างวลักบัเขาบ้างไหมหนอ
สดุทา้ยนี�ขอใหทุ้กทา่นเพลดิเพลนิกบัความสขุที่ไดจ้ากการอา่นจุลสารสภาพนกังานของเรา และได้รับความรู้ ได้รางวลั
กนัดว้ยนะครับ แล้วพบกนัใหมใ่นฉบบัหน้าครับ

สวัสดีครับ “ร้อยข่าวชาวราชพฤกษ์” ฉบับที ่3
ประจําปีงบประมาณ 2567

สงคราม ไชยแก้ว
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รองประธานสภาพนักงานฝ่ายวิชาการ



ประธานอยาก..เหล้า..เล่า..
สวสัดีค่ะเพื่อน ๆ ชาวราชพฤกษทุ์กคน สภาพนักงานดําเนนิการมาจนถงึวนันี�เป�นปีท่ี 5 แล้วนะคะ 

(สภาพนักงานตั�งขึ�นตาม พ.ร.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562) 
คณะกรรมการสภาพนักงานที่เป�นตัวแทนของพวกเราจากทุกส่วนงาน 

ทํางานกันอย่างเต็มที่ ตามหน้าที่ที่ระบุในมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.

วันนี�เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าสภาพนักงานทําอะไรกันบ้างและสอดคล้องกับหน้าที่ที่ระบุอยู่ใน พ.ร.บ. อย่างไร

    เพ่ือน ๆ พอเหน็ภาพแลว้ใช่ไหมคะวา่สภาพนักงานไดทํ้าหนา้ท่ีตาม พ.ร.บ. อยา่งไรบา้ง ซ่ึงเป�นเพียง
กจิกรรมเล็กนอ้ยเทา่นั�น เรายังมกีจิกรรมอีกมากที่ทําไปแลว้และรอเพ่ือน ๆ มาเขา้ร่วม จึงอยากเชิญชวน
เพื่อน ๆ  เสนอความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมกับสภาพนักงานอย่างต่อเนื่องนะคะ เพื่อช่วยกันพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยกันและนําไปสู่การพัฒนาสถาบันต่อไป

ภารดี เทพคายน
ประธานสภาพนักงาน

    ในปี 2567 สภาพนักงานมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีมากมาย เช่น การจัด
กิจกรรมสภาพนักงานพบประชาคม มีการบรรยายพิเศษและตอบข้อซักถามเรื่องนโยบายสถาบัน
เกี่ยวกับบุคลากรสายสนับสนนุวชิาการ โดย รองอธิการบดฝ่ีายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล การจดั 
กิจกรรมการทําอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ การอบรมเรื่อง Dashboard & App. Express สร้าง
และใช�งานใน 3 ช่ัวโมง 

หน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

    ทกุปีสภาพนักงานจัดให้มีการคดัเลือกบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการดเีดน่ประจาํปี เพื่อยกย่อง
และประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้มีผลงานโดดเด่น มีอัตลักษณ์ความเป�น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสถาบัน ตลอดจนเป�นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

หน้าที่ผดุงเกียรติของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซ่ึงไม่ใช่คณาจารย์ประจํา

    สภาพนักงานสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในประเด็นที่เป�นประโยชน์
ในการบริหารงานของสถาบันและเสนอผู้บริหารสถาบัน นอกจากนี�ประธานสภาพนักงานยังเป�น
กรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล (กบค.)
และสภาสถาบัน ซ่ึงจะเสนอความคิดเห็นและสะท้อนความรู้สึกของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในที่ประชุมเหล่านั�นด้วย

หน้าที่เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหาร
กิจการทั�งปวงของสถาบัน

    ในปี 2567 สภาพนักงานดําเนินการโครงการนิด้าน่าRAK (Random Acts of Kindness) 
ตลอดทั�งปี เพื่อเสริมสรา้งคณุธรรมจติสาธารณะและสอดคล้องกับค่านยิมของสถาบนัเร่ือง Empathy 
การร่วมกันจัดทําหมอนหลอดกาแฟมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงยากไร้และผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียง
สถาบัน รวมถึงเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ- 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

หน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
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     เพื่อน ๆ รู้หรือไม่ว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สภาพนักงานได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2567 ได้แก่ นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ ผู้อํานวยการ
กองอํานวยการบริหารงานคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นฯ ประเภท
วิชาชีพ และนายสันติ  แจ่มเงิน เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน คณะภาษาและการสื่อสาร บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่นฯ ประเภททั่วไป

     กองบรรณาธิการขอหยิบยกข้อคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นฯ 
ทั�ง 2 ท่าน มาให้เพื่อนๆ ได้เห็นเป�นตัวอย่าง และสามารถนํามาประยุกต์ใช�ในการปฏิบัติงานของตนเองค่ะ

“เป� าหมายในชีวิต” คือ แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นฯ ประจําปี 2567 
ประเภทวิชาชีพ

     ตอนเด็กผมมี “ความฝัน” ซ่ึงยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าท่ีควร แต่เมื่อโตขึ�นผม
แปลงมันเป�น “เป� าหมายในชีวิต” ที่ เป�นรูปธรรม มีทั�งเป� าหมายสูงสุดที่ท้าทาย 
เป� าหมายระยะกลางที่ เป�นเสมือนตัวควบคุมและนําผมไปสู่เป� าหมายสูงสุด และ
เป�าหมายระยะสั�นเพื่อสรา้งความกระชุ่มกระชวยหวัใจ (ปัจจุบันอาจใช�คาํวา่ ใจฟู)
และเป�นแรงผลักดันให้ผมเดินทางไปสู่เป� าหมายระยะถัดไปจนถึงเป� าหมายสูงสุด 
เช่น การได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร์ในครั�งนี�ก็ทําให้ผมใจฟูมาก ๆ 

     เป�าหมายทั�งหมดคงไม่อาจสาํเร็จได้หากขาด “วธิกีารที่ด”ี แตก่อ่นออกแบบวธิกีารท่ีจะนาํผมไปสูเ่ป�าหมายสูงสุดไดน้ั�น
ผมหันมาทําความรู้จักกับตัวเองว่าผมมี “ความถนัด” อะไรที่ช่วยส่งเสริมเป� าหมายแล้วผมจะพัฒนามันให้ “แข็งแกร่ง” 
มากขึ�น ผมยัง “ขาดอะไร” ที่จะทําให้ผมเดินทางไปสู่เป� าหมายนั�นได้สําเร็จ ผมก็จะ “เสริมสร้างและพัฒนา” มันให้เพิ่มขึ�น
เช่นกัน และสุดท้ายมันมี “ความเสี่ยง” อะไรในชีวิตท่ีจะกระทบต่อความสําเร็จตามเป� าหมายเหล่านั�นหรือไม่ ผมสามารถ 
“จดัการ ป�องกัน และยอมรับ” กับความเสี่ยงท่ีเกดิขึ�นไดอ้ยา่งไร รวมทั�งผมมกั “ทบทวนตัวเองและเรยีนรู้” เรื่องราวตา่ง ๆ
ในชีวิตทั�งดีและไม่ดีเสมอ ทั�งหมดนี�คือแนวทางในการพัฒนาตนเองของผมที่มี “เป� าหมายในชีวิต” เป�นแรงบันดาลใจ
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“ความมุ่งมั่นและเช่ือในสิ่งที่ทํา” คือ แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
นายสันติ  แจ่มเงิน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นฯ ประจําปี 2567
ประเภททั่วไป

     แรงบันดาลใจในการพัฒนางานของผมเริ่มตั�งแต่เข้ามาปฏิบัติงานที่
คณะภาษาและการสื่อสาร เมื่อปี 2544 ตอนนั�นผมเขา้มาทาํงานในตาํแหนง่
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ผมจบสาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทําหน้าท่ี
รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 
(Sound Lab) รว่มกบัเจา้หนา้ที่อกีท่านหนึ่งซ่ึงมหีนา้ที่ดแูลระบบและเป�นผูช่้วย
อาจารย์สอน ตอนนั�นผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนัก แต่ส่ิงท่ี
เจ้าหน้าที่คนนั�นทํา มันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมอยากที่จะเรียนรู้เรื่อง
คอมพวิเตอรม์ากขึ�น เพราะเคา้จบบญัชี แต่สามารถซ่อมเครื่องคอมพวิเตอร์
ดูแลระบบ เป�นผู้ช่วยอาจารย์ได้ ซ่ึงเค้าก็ไม่ได้ไปเรียนที่ไหน มันเกิดจาก
ความชอบของเค้าและเคา้เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ผมท่ีจบอิเลก็ทรอนิกส ์ซ่ึงสามารถ
ซ่อมแซมได้ แต่ช่วงแรก ๆ เรื่องโปรแกรม เร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ ผมมีความรู้ไม่มากนัก ดังนั�น ผมจึงเริ่มศึกษาหาความรู้
โดยเรียนรู้ ทั�งเรียนรู้ด้วยตนเอง อ่านหนังสือ เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์โทคโน (ในขณะนั�น) นั่นจึงเป�นจุด
เริ่มตน้ของการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผม และนาํไปสู่การท่ีผมเลือกไปเรยีนตอ่ในระดบัปรญิญาตรทีางดา้นคอมพิวเตอร์ 

 แรงบันดาลใจอีกอย่างของผมก็คือ การที่ได้ผมได้มาอยู่ท่ีคณะภาษาและการส่ือสาร คณาจารย์ตลอดจนคนในคณะ
ทั�งหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ทุกคนล้วนมีส่วนผลักดันให้โอกาส เป�นกําลังใจให้ผมได้เรียนรู้ รวมถึงไว้ใจที่จะให้ผมได้ทดลอง
ในสิ่งที่ไมเ่คยทาํ ทุกคนสนับสนุนโดยไม่มีเงื่อนไข นั่นเป�นเหตผุลที่ทาํใหผ้มอยากที่จะเรยีนรูม้ากขึ�น ปัจจุบนัทกุคนกย็งัคงอยากจะ
เห็นผมพัฒนาตนเองไปเรื่อย ๆ และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง  เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และนํามาช่วยพัฒนางานของ
คณะตลอดจนงานของสถาบัน (ถ้าผมช่วยได้) ให้ดียิ่ง ๆ ขึ�น ดังนั�น ผมจึงอยากบอกทุกคนว่า จุดเริ่มต้นของทุกคนอาจ
ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งท่ีทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันคือ ความมุ่งมั่น ความเช่ือในสิ่งที่ทํา และสิ่งเหล่านั�นมันจะเกิดขึ�นจริง
เหมือนสิ่งที่ผมได้รับอยู่ในขณะนี� อย่าคิดว่าทําไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลองทํา



Simple English Conversation บอกทางไปสถานทีต่� างๆ ในนิด�า 
ให�กับนักศึกษาต� างชาติ

สมมุติว�านักศึกษาต� างชาติเดินมาถามทางตอนทีเ่ราอยู�อาคารนวมินทราธิราช

       Student: Excuse me. Where is the Library and Information Center?
       Staff:  The library is located behind the Navamindradhiraj Building, 
                 next to the Recreation Building. You walk through 
   Sayamboromrajakumari Building and Malai Huwanan Building, 
   then you will reach the library.

Student: Thank you. How about the Thanat Khoman ASEAN Library?
Staff: The ASEAN Library is in this building, on the 21st floor.

       Student: And how about the Post Office?
       Staff:  When you exit this building, the Post Office is on your 
         left/right-hand side and close to a cafeteria.

Student: Is a cafeteria in this building?
Staff: Yes, it is. It�s on the 2nd floor.

       Student: Got it, thank you. Where can I find the 7-Eleven store?
       Staff:  The 7-Eleven store is located on the 1st floor of the Chub Kan 
         chanaphon Building (the Sports and Student Union Building), 
         next to the U-Store and the NIDA Health Center.

Student: Thank you so much for your help.

English @ Work



“กฎ” หรือ “กด”“กฎ” หรือ “กด”

สาระ...แน่

เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
ผู้เขียนขออธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

“กฎ” คือ ลูกที่เกิดพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด
มีไว้เพื่อขยายความกฎหมายแม่ ผ่านหน้าตาที่เรารู้จักกันในนาม

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562

     การออก “กฎ” ถือว่าเป�นการกระทําทางปกครองประเภทหนึ่ง ดังนั�น จึงต้องเป�นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
กลา่วคอื “กฎ” ตอ้งมกีฎหมายใหอํ้านาจไว้ถกูตอ้งครบถ้วน และตอ้งไม่เกินขอบเขตที่กฎหมายกาํหนด นอกจากนั�น
ยังต้องเป�นไปเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียม ส่วนรวมได้ประโยชน์ และเป�นไปตามระเบียบแบบแผนหรือจารีตประเพณี 
อีกทั�ง ยังต้องไม่เกินขอบเขตหลักกฎหมายทั่วไป เช่น ต้องไม่เป�นการบังคับเฉพาะกรณีหรือบุคคลใดเป�นการเฉพาะ 
ที่สําคัญจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อนการบังคับใช�

“กฎ” “กด” 

     จะเห็นได้ว่า การออก “กฎ” นั�น ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่ร่วมกันของประชาคม ตามหลักเกณฑ์การ
กําหนดท่ีชัดเจน โปร่งใส เข้าใจได้ ซ่ึงหากไม่เป�นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากขาดการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาคม ย่อมทําให้ “กฎ” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกลายร่างเป�นการใช�อํานาจเพื่อ “กด” 
ให้บุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาปฏิบัติตามโดยมิชอบก่อให้เกิดปัญหาและการต่อต้านในท้ายที่สุด

กิตตินันท์  จงอารี



สาระ...แน่
ประโยชน
ของ

ประโยชน
ของ

LINE
Official
Account

LINE
Official
Account

มีใครรู้ถึงประโยชน์ของ LINE OFFICIAL ACCOUNT ที่มีมากกว่า LINE@ 
อย่างที่หลาย ๆ คนทราบกันว่าเมื่อเร็ว ๆ นี�ได้มีการปรับภาพลักษณ์ของ APPLICATION LINEตัวใหม่

จาก LINE@ เป�น LINE OFFICIAL ACCOUNT และด้วยช่ือ ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป
ซ่ึงแน่นอนว่าฟังก์ช่ันภายในแอปพลิเคชันก็เปลี่ยนตามไปด้วย

ทําไม!!ตองปรับเปน Line Official Accountทําไม!!ตองปรับเปน Line Official Account

 ก่อนหน้านี�จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน Line@ มีคนนิยมใช�งานกันอย่างมากมาย เน่ืองจากคนในยุคนี�ชอบความ
สะดวกสบาย งา่ย ๆ ไมว่า่จะทาํอะไรจะหยบิมือถอืขึ�นมาใช�งาน เช่น Shopping แอปพลเิคชัน Line@ สามารถเขา้ถงึ
ผูใ้ช�บรกิารได้ทุกเพศทุกวยั งา่ยกวา่ช่องทางอ่ืน ๆ ดงันั�น แอปพลิเคชัน Line@ จงึตอ้งมกีารพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพ
และเพิ่มความสะดวกสบาย และงา่ยในการใช�งานเพ่ิมขึ�นไปอีก คราวนี�มาดสูวิา่ Line Official Account มข้ีอดอีะไรบา้ง

ขอดีของ LINE OFFICIAL ACCOUNTขอดีของ LINE OFFICIAL ACCOUNT

 1.สามารถจดัการไดง้า่ยดว้ยตวัเอง Line Official Account เราสามารถบรหิารจดัการได้ดว้ยตวัเอง เช่น เรา
สามารถสามารถสร้างหน้าบัญชี เพ่ือรองรับการทําร้านค้า ธุรกิจ SME การศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อให้บริการ
ลูกค้าได้
 2.เขา้ถงึกลุม่ลกูค้าได้อย่างรวดเรว็ Line Official Account เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้รวดเรว็มากยิ่งขึ�น เพราะระบบ
ตอบกลับโดยอัตโนมัติ ในช่วงเวลาที่กําหนดเองได้ เกิดความสะดวกสบาย สําหรับธุรกิจที่มีคนดูแลลูกค้าอย่างจํากัด
 3.ระบบการส่ือสารระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้รับบริการได้สะดวก Line Official Account สามารถส่ือสาร
ระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้รับบริการได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ�น
 4.มรีะบบสรา้งขอ้ความตอบกลบัท่ีถามตอบบอ่ย ๆ (FAQ) Line official Account ยงัช่วยอาํนวยความสะดวก
สําหรับธุรกิจ ด้วยระบบ Auto Reply  สามารถตั�งข้อความตอบกลับอัตโนมัติได้หลายรูปแบบ เช่น Keyword Auto 
โดยลูกค้าสามารถกดดูข้อมูลสินค้า ตามหมายเลขที่กําหนดได้ ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงเราสามารถเลือกทํา
ชุดข้อความตอบกลับที่เราตั�งค่าไว้ และกดแค่ปุ่มเดียวก็ส่งไปหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แถมยังระบุช่ือ User ได้โดย
อัตโนมัติอีกด้วย
 5.ระบบ โปรโมทออนไลน์ และฟิเจอร์ มากมาย Line Official Account มีระบบออนไลน์ท่ีใช�ในการโปรโมท
 และฟีเจอร์ มากมาย อาทิเช่น ระบบตอบกลับอัตโนมัติได้ (Auto Reply) ส่งรูปภาพสวยๆ เต็มจอมือถือ ด้วย 
(Rich Message) สร้างคูปอง มีระบบการ TAG User สามารถบรอดแคสต์ หรือยิงโฆษณาได้ตามประเภทลูกค้า
มีระบบ Card Message และบัตรสะสมแต้มฟรี ๆ เป�นตัน
 6.มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื�องหลัง ให้เรานําไปวิเคราะห์เพื่อใช�งานเชิงการตลาดต่อได้

--อติกานต มวงเงิน--
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จากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2567

 การประชุมวิชาการดังกล่าวเป�นส่วนหน่ึงในการผลักดันการยกระดับศักยภาพและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษา อันจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เท่าทัน เหตุการณ์ที่ปรับเปล่ียน สอดคล้อง กับนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
และแผนพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงการสร้างและมีเครือข่ายการทํางาน ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดขึ�นระหว่างวันท่ี 9 - 10 พฤษภาคม 
2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในระดับชาติ และนานาชาติ มาบรรยายให้ความรู้หลากหลายท่าน จะขอสรุปเสนอประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือเป�นแนวการปฏิวัติการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนสู่การเป�นมหาวิทยาลัยไทย
ที่ยั่งยืน ดังนี�
 บทบาทและความสําคญัของนวัตกรรมดจิิทลัในการเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพการทํางานของมหาวิทยาลยัไทย จะต้อง
มีหลักการ สร้าง นวัตกรรมเป�นฐานของการผลิต การบริการ และการบริหารจัดการ พัฒนา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อยอดนวัตกรรม 
สร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า และนําไปใช� เพ่ือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นวัตกรรม ไม่จําเป�นต้องใช�เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย แต่สามารถใช� เทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช� นวัตกรรมต้องไม่ลอกเลียนแบบ ธุรกิจต้องมีนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบด้วย
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน และก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ�น เช่น การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สอนสด พูดได้จริง หรือผู้ให้บริการระบบ
ชําระเงินออนไลน์ เป�นต้น ซ่ึงเป�นตัวอย่างธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทยที่มีอยู่ 
 การปฏิวติัการทาํงานของบุคลากรสายสนับสนนุในสังคมดิจทัิลเพือ่การทาํงานทีเ่ป�นเลิศ มองยอ้นสะท้อนอนาคต การปฏิวติั
การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน สู่การเป�นมหาวิทยาลัยทีย่ัง่ยืน โดยยึดหลักการปฏิวัติการทํางาน ความสามารถในอนาคต มีข้อมูล
และสารสนเทศพร้อมให้เป�นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาระงานรายละเอียดข้อกําหนดงานตามสายระดับงานในตําแหน่งต่าง ๆ 
เพื่อนําไปสู่เป� าหมายที่ท้าทายภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
 การคดิเชิงวิจารณญาณ (Critical Thinking) สูง่านวจัิยเพือ่พฒันาคนและองคก์ารทียั่ง่ยนื ความคาดหวังจากมหาวิทยาลยั
ในฝัน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะต้องทํางานแบบมืออาชีพ คือ จะต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ปรับปรุงงานได้ แก้ปัญหาได้ ปฏิบัติงานได้ และ
เข้าใจได้ โดยการเป�นมืออาชีพกับการพัฒนามหาวิทยาลัย จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน จัดทํานวัตกรรมในงานเพื่อเพ่ิมคุณค่า
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนของการคิดเชิงวิจารณญาณ จะประกอบไปด้วย อะไรคือปัญหาขององค์การท่ีต้องแก้ไข ป� องกัน พัฒนา จัดทําข้อมูล
ที่สะท้อนปัญหา เชิงปริมาณ หรือคุณภาพ จากการทบทวนเอกสาร หรือเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อะไรคือปัญหา โดยอาจใช�กระบวนการวิจัย
สรุปข้อมูล เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินข้อมูล ซ่ึงจะต้องใช�ข้อมูลหลาย ๆ ส่วนมาสนับสนุนกัน เพื่อหาสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริงไปใช�ใน
การนําเสนอวิธีการจัดการกับปัญหา สรุปประเด็นปัญหาที่จัดการได้
 AI นวัตกรรมเปลีย่นแปลงอนาคตกับการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีการนํา AI 
มาเป�นเคร่ืองมือช่วยในการทํางาน ได้แก่ การนํา Infographics มาช่วยในการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
เพื่อให้สมาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ ขึ�นมา Miro (มิโร) สําหรับพัฒนาไอเดีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี template ให้สามารถเลือกใช�งาน
ได้มากมาย มีเครื่องมือสําหรับจัดการงาน และมีการออกแบบได้สวยงาม Trello เครื่องมือจัดการงานทํางานกลุ่ม Application Microsoft 
Teams สําหรับการประชุม และการทํางานออนไลน์ การนําข้อมูลดิบ หรือสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผล มาเปล่ียนเป�นกราฟ แผนภูมิ 
มลัีกษณะเฉพาะทางที่แสดงผลในการอธบิายขอ้มูล ทั�งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ช่วยในการตดัสนิใจคุณลกัษณะของ Data Visualization 
จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับข้อมูล นําเสนอในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ช่วยในการตัดสินใจจากข้อมูล
ได้มากขึ�น แนวทางการพัฒนา ChatGPT เพื่อการศึกษาสามารถสอนเนื�อหาวิชาต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและหลากหลาย และสามารถ
ป� องกันการแพร่กระจายของเนื�อหาท่ีผิดหรือเป�นอันตราย และขณะนี�อยู่ระหว่างกําลังพัฒนา “GPTZero” หรือ “ปลอดการใช� GPT” เพื่อมา
ป�องกนัการใช� ChatGPT ในทางที่ไม่เหมาะสม AI พากย์เสียง ที่ถกูออกแบบใหม้คีวามสามารถในการทาํงานใกลเ้คียงกบัมนษุย ์ซ่ึงรวมถึงการคิด 
การเรียนรู้ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา โดยใช�วิธีทางคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก และอัลกอริทึมต่าง ๆ การใช� 
AI สรุปรายงานการประชุม โดยถอดเสียงเป�น Word / pdf. file โน้ตบุ๊กสรุปให้ นํามาหาข้อมูลเพ่ิมเติมใน Copilot สรุปข้อมูลจากคลิป 
YouTube แบบง่าย ๆ เป�นต้น

********************************************

สุชาติ ฤกษ์โอรส
กรรมการสภาพนักงาน



ภาพ      ในอดีต

 ตัง้แตว่นัอาทติยท์ี ่7 กันยายน พ.ศ. 2523 สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ได้ประสบกบัปัญหานํ้าท่วม
อันเน่ืองมาจากฝนตกหนัก และน้ําเอ่อล้นคลองแสนแสบ แผนกพัสดุและซ่อมบํารุงได้ดําเนินการแก้ไข โดยโรย
หินกรวดทําทางเดินเช่ือมระหวา่งตกึ วางกระสอบบรรจทุรายตามจดุท่ีมทีอ่นํ้าลงคลองแสนแสบ 8 จุด และขอความ
ร่วมมือจากกองควบคุมระบบระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าจนแห้ง เมื่อบ่ายวันพุธที่ 17 กันยายน 
พ.ศ. 2523 น้ําทว่มระลอกน้ีประมาณ 70 % ของถนนท้ังหมดในสถาบนั จดุน้ําทว่มสูงสดุอยู่ท่ีโค้งระหวา่งสํานกัวิจัย
และสํานักบรรณสารการพัฒนา มีระดับนํ้าสูง 27 ซ.ม. 

 ต่อมาฝนได้กลับมาตกอีกในวันพฤหัสบดีท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2523 เป็นเหตุให้น้ําท่วมอีกเป็นระลอก
ท่ี 2 ซึ่งในครั้งนี้ระดับน้ําได้สูงข้ึนจากเดิม 5 ซ.ม. และท่วมเป็นบริเวณกว้างกว่าครั้งแรก คือ ประมาณ 90 % ของ
ถนนท้ังหมด แผนกพัสดุฯ ได้ระดมกําลังกันแก้ไขโดยเสริมกระสอบทรายและสูบนํ้าออกจนแห้งหมดทั้งสถาบัน 
เม่ือวนัเสาร์ที ่27 กันยายน พ.ศ. 2523 รวมค่าใช้จ่ายทัง้สนิ 16,275 บาท ซ่ึงแยกเป็นค่าหิน 2,000 บาท ค่าทราย
9,550 บาท และค่ากระสอบ 4,725 บาท

 ในวนัอาทิตยท่ี์ 28 กันยายน พ.ศ. 2523 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีน้ําทะเลเริ่มหนุน ฝนได้กลบัตกลงมาอีก ทําใหส้ถาบัน
ตอ้งถกูนํ้าท่วมอกีเป็นระลอกที ่3 และในครัง้นีร้ะดบัน้ําสงูมากกว่าเดมิอีก 11 ซ.ม. คอืจุดสงูสดุมรีะดบัน้ําถึง 43 ซ.ม. 
ซึ่งสถาบันได้ดําเนินการโดยทําสะพายไม้เป็นทางเดินชั่วคราว เพื่อเชื่อมระหว่างตึกเรียน

พุทธศาสน์ ยศกลาง  
กรรมการสภาพนักงาน



       ขอเชิญผูอ้า่นรว่มสนุกตอบคาํถามชิงรางวัล 
เรามรีางวลัเลก็ ๆ นอ้ย ๆ มอบใหสํ้าหรับผูท่ี้ตอบถูก และหากมีผูต้อบถกูเป�นจํานวนมาก

จะใช�วธีิจบัฉลากผูโ้ชคดี

1) ถ้าคุณยืนรอเพื่อนอยู่ที่ชั�น G อาคารนวมินทราธิราช แล้วนักศึกษาต่างชาติเข้ามาถามทาง
ไปห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ คุณจะบอกทางนักศึกษาต่างชาติอย่างไร

2) ข้อคิดที่ท่านได้จากแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นฯ
ประจําปี 2567 คืออะไร

สําหรบัของรางวลัครั�งนี� 
เป�น บตัรสตารบ์คั มูลค่า 500 บาท จํานวน 2 รางวลั

ได้รบัการสนับสนุนจาก คุณภารด ีเทพคายน ประธานสภาพนักงาน
กอง บก. ตอ้งขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี�

ส่งคําตอบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 
พร้อมแจ้ง ช่ือ - นามสกุล และหน่วยงานที่ปฎิบัติงาน

ไปที่สํานักงานสภาพนักงาน ชั�น 3 อาคารราชพฤกษ์ หรืออีเมล staff.council@nida.ac.th
ประกาศผลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ผ่านทาง Facebook สภาพนักงาน

และรับรางวัลภายในที่ 14 พฤศจิกายน 2567

[                  ]
หมายเหตุ ผู้มีสิทธิร์่วมสนุกตอบคําถาม ต้องเป�นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั �น
ทั �งนี � คณะกรรมการสภาพนักงาน ไม่มีสิทธิเ์ข้าร่วม

3) วันที่สถาบันประสบกับปัญหานํ�าท่วมอันเนื่องมาจากฝนตกหนักและนํ�าเอ่อล้นคลองแสนแสบโดยมี
ระดับนํ�าสูงสุดคือเมื่อใด และสถาบันมีการดําเนินการอย่างไร

ช่ือ-สกุล...........................................................................
ส่วนงาน...........................................................................
เบอร์ติดต่อ.......................................................................

มุมน้ี...มีรางวัลมุมน้ี...มีรางวัล



เป�นองค�กรสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
และเสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรสายสนับสนุน

ด�วยความสัมพันธ�อันดี มีคุณธรรม

ติดต�อสภาพนักงาน:
ช้ัน 3 อาคารราชพฤกษ�
โทร. 0 2727 3506-7

อีเมล staff.council@nida.ac.th
https://staffcouncil.nida.ac.th

facebook.com/สภาพนักงาน-สพบ

: วิสัยทัศน�สภาพนักงาน :


